
sþ. 577. Fyrirspurn [277. mál]
til forsætisráðherra um þjónustu sjóða og fjármálastofnana í eigu hins opinbera.

Frá Pálma Jónssyni.

Hvenær má vænta þess að komin verði til framkvæmda þau stefnuatriði sem vikið er að í
starfslýsingu ríkisstjórnarinnar að viðskiptabankar og sparisjóðir annist afgreiðslu og
þjónustu fyrir sjóði og fjármálastofnanir í eigu hins opinbera?


